



●... ช่วงนี้งานเข้าไม่หยุดไม่หย่อน สำหรับ “ครูต้น” วัลลภ พล ทิปสุวรรณ รว.ศธ. เพราะต้องรับหน้าเสื่อสารพัด มีอบนักเรียน ที่บุกมาที่วังจันทร์เกษม เพื่อเรียกร้องให้ ศธ.ยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่ส่งละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล ทั้งเรื่องทรงผม การแต่งกายตาม เพศสภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ การรับ หลักสูตร รวมถึงไม่ให้ผู้บริหาร ร.ร.และครู คุกคามนักเรียนที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งชู 3 นิ้ว และผูกโบขาว ล่าสุด มีอบนักเรียน มาทำขี้นเวทีติเบต ทั้งให้ ทั้งไล่ แดมเปา นกหวีดไล่ แต่เสมา 1 ก็ไม่หวั่น ออกหน้า มารับมือเองตลอด สงสัยจะมี “กำลังใจ” ดีจากศรัทธารยา ทยา ทิปสุวรรณ ที่โพสต์ เฟซบุ๊กแล้วว่า “...จริงๆ เมื่อก่อนที่ต้นเลือก ที่จะไม่ออกไปอยู่ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง การ กัดดันต่างๆ มากมายก็ยอมได้ แต่เค้าบอก เมื่อเราจริงใจในการแก้ปัญหา เราก็ต้องออกไป แสดงความคิดเห็น อะไรทำได้ก็ทำ ทำไม่ได้ ก็อธิบายเหตุผลไป แล้วหาทางออกร่วมกัน... ในมุมของพี่ต้น การเมือง คือ โอกาส ในการพัฒนาประเทศ... เอ้า...เมื่อเลือกทางนี้ ครอบครัวยกพร้อมให้กำลังใจ สู้ๆ จะ” ได้กำลังใจ ดีขนาดนี้ จะมีอีกกี่มีอบ ครูต้นก็สู้ตาย... ● หลังที่ประชุมบอร์ด สกสค.มีมติแต่งตั้ง ธนพร สมศรี เป็นเลขาธิการ สกสค. เจ้าตัวก็ข่มเขียบ ไม่ว่าจะจอกขาวจะกริ่ง กร้างหากไม่รับสาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้รับสาย ตลอดเวลา สงสัยช่วงนี้คงข่มเตรียมข้อมูล

อย่างขมข้มเข้มข้น หวังว่าหลังปิดชดเชยช่วง วันหยุดสงกรานต์ ต้นธนพรคงจะยอมรับ โทรศัพท์ หรือให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการ ทำงาน... ● **IAESTE Thailand** รับสมัคร นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค มจพ.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.ตรี ปีที่ 3-4 และ ป.โท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562 รับสมัครถึง 6 ต.ค.โทร 0-2555-2177, 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.iaeste-thailand.org](http://www.iaeste-thailand.org)... ● **กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย** พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย โรงงานพลาสติก และโรงงานอาหาร เปิดรับสมัคร SME ไทยที่จดทะเบียนถูกต้อง มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100% และมีพนักงานไม่เกิน 200 คน รวม 20 ราย SME ที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการถึง 21 ก.ย.ที่ <https://bit.ly/2ETIGuA> โทร 0-23915340-43 ต่อ 425 สำหรับผู้ประกอบการโรงงานฉีดพลาสติก และที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.โทร 06-3649-4358 อีเมลล์ [turocket2020@gmail.com](mailto:turocket2020@gmail.com) สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร... ●

## ดอกมะเขือ